

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9-11 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น กรม ประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (9เม.ย.59)</p>	<p>มาตรการรับมือเหตุช่วงสงกรานต์ 59 -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. กล่าวว่า มาตรการที่กรมควบคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสนอปรับเปลี่ยนให้ผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เช่น เมาแล้วขับ เข้าไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล ได้แก่ การดูแลผู้บาดเจ็บจากการจราจรในท้องฉุกเฉินหรือในหอผู้ป่วย การช่วยงานในท้องดับจิตนั้น ในเรื่องนี้ สธ.ยินดีให้ความร่วมมือ โดยเตรียม รพศ/รพท. กว่า 100 แห่งไว้รองรับ ที่ผ่านมารวมคุมประพฤติกี่ส่งผู้กระทำความผิดไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลในสังกัดอยู่แล้ว</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น New)108 (9เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยง คือ เมาแล้วขับ การขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ช้อแนะนำประชาชน ควรมีการเตรียมพร้อมทั้งสภาพรถและเตรียมคนขับ หากเกิดอาการง่วงนอน ควรนอนหลับสักพัก รมั้ดระวังอันตรายที่เกิดจากการนอนเปิดแอร์ และปิดกระจกในรถยนต์ อาจทำให้เสียชีวิตได้ ให้ใช้พัดลมแอร์ช่วยให้หลับได้</p>
<p>มติชนออนไลน์ New)108 ไอเอ็นเอ็น (10เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงผลสำรวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ หรือ DDC Poll เรื่อง “อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว” พบว่า ร้อยละ 17.2 เคยขับรดหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ, ร้อยละ 21.1 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่เดินทางบนรถทั้งเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร, ร้อยละ 25.8 เคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรดแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ และร้อยละ 19.4 เคยขับรดขณะง่วงนอนแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ และแนะนำ 5 วิธีง่าย ๆ แก้ง่วงขณะขับรดทางไกล 1.หาเครื่องดื่มมาช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของกินระหว่างขับ 3.สร้างความสดชื่นด้วยการลดอุณหภูมิ ปรับความเย็นแอร์ลง หรือเร่งพัดลมแรงขึ้นหันเข้าหาตัว หรือลดกระจกลงเพื่อรับอากาศจากภายนอก และควรเตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้าด้วย 4.เปิดเพลง 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ</p>
<p>มติชนออนไลน์ (10เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. จัดทำเอ็มวี “คิดถึงบ้าน” ส่งเสริมให้คนไทยกลับบ้านปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ เผยแพร่ผ่านยูทูป SocialMarketingTH เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยเพลง “คิดถึงบ้าน” ขับร้องโดย ไช่่มุก เดอะวอยซ์ 4</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นายศรিতวรรณ สุริยเสนีย์ อายุ 55 ปี เจ้าของโรงงานสุรียา สาขาที่ 9 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ช่วงนี้โรงงานได้เพิ่มการผลิตโลงศพ เนื่องจากลูกค้าสั่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากเดิมผลิตเดือนละ 100 โลง เพิ่มขึ้นอีก 300-400 โลง เพื่อนำส่งร้านค้าที่จำหน่ายโลงศพ และส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้อยากฝากถึงทุกคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านให้ตั้งสติ ขับรดด้วยความไม่ประมาท</p>
<p>เดลินิวส์ (11เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว หลายหน่วยงานใจ จ.นครราชสีมา จัดโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” เพื่อเป็นสต็อกเลือดในช่วงสงกรานต์ -จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าตายเป็นศูนย์ และบาดเจ็บน้อยที่สุด โดยเฉพาะที่ อ.ปาย</p>
<p>ไทยรัฐ (10เม.ย.59)</p>	<p>เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุก รพ. -เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรธานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล 1.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” และให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษา เบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ตามอัตราที่กำหนด 2.กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่วิกฤติ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ หมายถึงสถานพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนประจำไว้ และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบ สปสช. โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาให้พร้อม</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ บ้านเมือง</p>	<p>เดือน 3 โรคอันตรายช่วงสงกรานต์ -เสนอข่าว ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM นักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรก ผู้คิดค้นวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิสมดุล (Balancing Immunity) ระบุว่า วิธีรับมือกับโรคภัยที่ตีที่สุดในช่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(11 เม.ย.59)	<p>สงกรานต์นี้คือ การดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยการสร้างภูมิคุ้มร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล เพื่อเป็นเกราะป้องกัน การรุกรานของเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเข้ามา ทั้งนี้ โรคที่พบบ่อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ 2.โรคติดต่อในฤดูร้อน 3.โรคที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว โดยวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องกัน 3 กลุ่มโรคอันตรายข้างต้น เม็ดเลือดขาวกลุ่ม T Helper Cell โดยเฉพาะ Th1 และ Th17 มีบทบาทสำคัญ ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า สารสกัดที่ได้จากพืช 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ฝรั่ง งาดำ ถั่วเหลือง และบัวบก มีคุณสมบัติโดดเด่นในการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (10เม.ย.59)</p>	<p>อย่าใส่ "คอนแทค" เล่นน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ลินดา หารัชชัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนผู้ที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำสงกรานต์ว่า เสี่ยงอันตรายเนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากใครสาธอน้ำมาโดนอย่างแรง และเป็นน้ำที่ไม่สะอาด อาจเกิดเยื่อตาอักเสบติดเชื้อ หรือร้ายแรงกว่านั้นอาจเป็นแผลที่กระจกตาจนถึงตาบอดได้ ดังนั้น การเล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยต่อดวงตา ควรใช้น้ำที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน รวมทั้งห้ามใช้แปรงฟันสบฟองที่ไม่สะอาด เป็นอันตรายต่อดวงตา โดยเมื่อสัมผัสสิ่งแปลกปลอมเข้าไป จะเกิดอาการแสบตาตาแดง มีขี้ตา น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ตาพร่ามัว ควรรีบพบจักษุแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงวิธีการเล่นน้ำสงกรานต์ ว่า ควรเล่นกันอย่างสุภาพ และสวมใส่เสื้อแขนยาวสีเข้มและกางเกงขายาว จะช่วยป้องกันน้ำที่ถูกสาธอนไม่ให้ปะทะผิวหนังโดยตรง ที่สำคัญหากมีโรคประจำตัว ควรมียาติดตัวไว้ พร้อมบอกคนใกล้ชิดที่ไปเล่นน้ำด้วย เวลามีอาการจะได้ช่วยเหลือทัน หรือหากพบผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน โทร.แจ้ง 1669</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (9เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ไอเอ็นเอ็น (9เม.ย.59)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น (9เม.ย.59)</p> <p>มติชน(11เม.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (10เม.ย.59)</p>	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับภาวะอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ ผাগถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ขอให้หมั่นสำรวจความพร้อมของร่างกาย หากไม่ไหวก็ควรพัก ขอความร่วมมือทีมหมอครอบครัว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ในการดูแลตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงาน หรือการใช้เวลาอยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เตือนระวังอากาศร้อนจัด 7 กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคลมแดด ได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร ทหาร นักกีฬา 2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 3.ผู้สูงอายุ 4.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ 5.คนอ้วน 6.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 7.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เผยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 20 กว่าราย ในเดือนมี.ค.ปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย กำชับให้สสจ.ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง เมื่อต้องออกไปทำงานกลางแจ้ง ขอให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้วก่อน และพยายามดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือน ผู้สูงอายุห้ามดื่มเครื่องดื่ม 4 ชนิด ในช่วงหน้าร้อน อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากจะกระตุ้นให้ร่างกายขาดน้ำได้ ได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรม สบส. เตือนดื่มเหล้าดับร้อนเสี่ยงช็อก-ตาย ร่างกายเสียน้ำมาก การผสมน้ำแข็งไม่ได้ช่วยคลายร้อน กลับกระตุ้นหัวใจให้ทำงานหนัก แนะนำดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ ช่วยคลายร้อนดีสุด ฝึกสังเกตสีน้ำปัสสาวะ หากเหลืองเข้มแสดงว่าร่างกายขาดน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอีก 2,269 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะใช้ได้ถึงสิ้นเดือน ก.ค.</p> <p>พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว 27 จังหวัด ขณะนี้ได้สั่งการให้ทำฝนหลวงต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา ประเมินสภาพอากาศว่าในช่วงวันที่ 7-22 เม.ย. อาจมีฝนตกครอบคลุมทั่วประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง (11เม.ย.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (11 เม.ย. 59)</p>	<p>-ที่ จ.ปทุมธานี พบผู้เสียชีวิต คือ นายน้อย คำหาญ อายุ 59 ปี คาดว่าเกิดจากโรคฮีทสโตรก เนื่องจากอากาศร้อนมากถึง 39 องศาเซลเซียส</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่ จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือบางพื้นที่ มีทั้งฝนและลูกเห็บในเวลาเดียวกัน จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะเกิดตั้งแต่วันที่ 7-10 เม.ย. มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่ 16-17 เม.ย.นี้ อาจมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ระมัดระวังเรื่องวาทภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา(11เม.ย.59)</p>	<p>ทหาร-ตำรวจเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ในช่วงสัปดาห์นี้ สังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อความในหัวข้อ “ทหารมีไว้ทำไม ฉบับเต็ม” ซึ่งเนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อของนายทหารระดับสูง และนายตำรวจ ที่เข้าไปมีตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด) ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงที่รัฐบาลและ คสช. บริหารประเทศ โดยใน 43 หน่วยงานที่รวบรวมมา มีนายทหารและตำรวจ ทั้งที่เกษียณแล้วและยังรับราชการเป็นบอร์ดถึง 96 ราย และมีบางรายดำรงตำแหน่งในหลายส่วนงาน และหนึ่งใน 43 หน่วยงาน คือ “องค์การเภสัชกรรม “ มีพล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรโกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และสมาชิก สนช. เป็นประธานกรรมการ</p>
<p>สยามรัฐ คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า (10เม.ย.59)</p>	<p>สถิติคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบสถิติการอ่านของคนไทย จากการแถลงข่าวนำเสนอผลสำรวจการอ่านของประชากรคนไทย พ.ศ.2558 โดย สนง.สถิติแห่งชาติ และสนง.อุทยานการเรียนรู้ (ทีเอ พาร์ค) และรู้สึกยินดีที่คนไทยให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้น โดยมีเวลาการอ่านเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 56 ที่อ่านเพียง 37 นาทีต่อวัน และฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวรักการอ่านมากขึ้น แต่ขอให้ สธ. พม. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อายุในครรภ์ 6-7 เดือนถึงปฐมวัย ซึ่งจะช่วยให้เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีนิสัยรักการอ่าน</p> <p>อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยั่งยืนความสนใจหรือยังเป็นจุดอ่อน คือ การนิยมดูโทรทัศน์ และบางส่วนยังอ่านหนังสือไม่ออก นายฯ จึงได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งส่งเสริมให้ผู้มีขีดโอกาสได้รู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ และควรเพิ่มพื้นที่สารคดีทางโทรทัศน์ให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (11 เม.ย.59)</p>	<p>ผู้สูงอายุไทยเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ ธนาкарโลกเปิดเผยรายงานเรื่อง “ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ความ เป็นธรรมชาติทางสุขภาพและความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย” โดย ดร.สุทนต์ โอสถประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาкарโลก ระบุว่า ขณะที่คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ปี 2545 พบว่ายังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนมีความยากลำบากในการใช้บริการสุขภาพ เนื่องจากต้องพึ่งพาญาติให้พามาสถานพยาบาล โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจน และอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในชนบท และยังพบว่าการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาขายย่อมเยาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสถานพยาบาลของผู้ป่วยในชนบท เฉลี่ย 6,000 บาทต่อปี ในเมือง 400 บาทต่อปี ดังนั้น รัฐควรหาวิธีสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจน โดยเริ่มจากต้องทำประวัติคนจนก่อนเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ธนา ยันตรโกวิท ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริการงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเสนอว่าในท้องถิ่นที่ยังไม่มีรถพยาบาลใช้ ควรรวมตัวจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า</p> <p>ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอว่า ท้องถิ่นที่มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้ปรับเปลี่ยนมาสนับสนุนการนำผู้สูงอายุไปหาหมอ หากไม่มีกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังพบว่าการลดอัตราค่าโดยสารของผู้สูงอายุ ไม่ได้ลด 50% จริง เพราะมีค่าธรรมเนียมแถมแฝงอยู่</p> <p>ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รก.ผู้ช่วย ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากผลการวิจัยครั้งนี้ สสส.จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายเพื่อเตรียมร่างกายไม่ให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเมื่อสูงวัย พร้อมกันนี้ จะมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการทำงานในผู้สูงอายุวัยเกษียณ โดยให้องค์กรจัดสรรงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายผู้สูงอายุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (11 เม.ย. 59)</p>	<p>หน่วยงานบริการสังกัด คร. ถือเป็นหน่วยบริการของ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า คร.ได้หารือร่วมกับ สปสช. ประเด็นการขอขึ้นทะเบียนให้หน่วยงานในสังกัด คร. เป็นหน่วยบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสปสช.แจ้งว่า กรมควบคุมโรคมีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข ตามนิยาม “สถานบริการ” ในพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการสาธารณสุขในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้บริการได้</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟเดอะทาวน์ (10เม.ย.59)</p> <p>มติชน (10เม.ย.59)</p>	<p>ผู้บริหาร สธ. ไร้พุง</p> <p>-เสนอบทความ โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ชื่นชมความกล้าหาญของผู้บริหาร สธ. ที่ประกาศนโยบาย “ผู้บริหาร สธ. ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี” และเสนอว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยที่จะทำให้บรรยากาศเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จำเป็นและสำคัญมาก หากองค์กรมีมาตรการเสริม ออกกฎระเบียบ มีการสร้างกระแสและเคลื่อนไหวสังคมตลอดเวลา จะทำให้คนในองค์กรหันมาปฏิบัติตาม 3 อ.ได้ และถ้ามุ่งสร้างอย่างต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 1-2 ปี จะนำไปสู่ความสำเร็จของการลดพุงที่ยั่งยืน ตัวอย่างการสร้างปัจจัยเอื้อ เช่น การปรับเปลี่ยนอาหารว่างที่เสิร์ฟระหว่างประชุมให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ ให้พลังงานไม่เกิน 150 แคลอรี ลูกชิ้นยัดเหี้ยมเป็นระยะๆ ในช่วงการประชุม และช่วงใดช่วงหนึ่งในระหว่างทำงาน จัดอบรมผู้จัดอาหารว่างและอาหารมื้อกลางวันให้ผู้บริหาร เพื่อให้มีทักษะการจัดอาหารที่มีคุณค่า อร่อย แต่ให้พลังงานที่พอดีและสมดุล การพัฒนาโรงอาหารในสถานที่ทำงานให้มีอาหารและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับพฤติกรรมการกิน เช่น อบรมผู้ค้า ออกกฎระเบียบการนำอาหารมาจำหน่าย เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศรีดีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท ประกาศนโยบาย ผู้บริหารไร้พุงมุ่งสุขภาพดี โดยส่วนตัววัดรอบเอวได้ 97.5 เซนติเมตร ซึ่งมาตรฐานชายไทยอยู่ที่ 90 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่ามีไขมันเกิน รวมแล้วดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง จะต้องลดน้ำหนักลงอีก 15.1 กิโลกรัม หลังจากนั้นผู้บริหารทุกคนจะต้องตรวจวัดดัชนีมวลกายทุกเดือนและวัดผลสุดท้ายในเดือนกันยายนนี้</p>
<p>มติชนออนไลน์ (10เม.ย.59)</p>	<p>แพทยสภาออกแถลงการณ์ขาดแคลนรังสีแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558 แพทยสภาได้ออกแถลงการณ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของแพทยสภา และถูกนำมาแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง โดยแถลงการณ์ระบุว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้รับทราบความกังวลของสมาชิกทั่วประเทศ ในประเด็นที่ว่า “ภาพรังสีที่ได้จำเป็นจะต้องให้รังสีแพทย์เป็นผู้แปลผลประกอบการรักษาทุกรายหรือไม่ และระหว่างที่ยังไม่มีผลอ่านจากรังสีแพทย์ จะให้ปฏิบัติเช่นไร?” ซึ่งจำนวนรังสีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยขาดแคลนอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในรพ.ชุมชนเกือบทั้งหมดไม่มีรังสีแพทย์ และเพื่อให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอสื่อสารแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แพทย์ทุกท่านที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิในการใช้ดุลพินิจส่วนตน ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ในการแปลผลภาพรังสีดังกล่าวด้วยตนเอง 2. ในกรณีมีรังสีแพทย์ปฏิบัติงาน แพทย์สามารถใช้ดุลพินิจในการส่งให้รังสีแพทย์แปลภาพผลรังสีเพื่อประกอบการรักษาได้ 3. กรณีที่ไม่มีรังสีแพทย์ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือไม่มีรังสีแพทย์อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น แพทย์ยังคงต้องใช้ดุลพินิจในการแปลผลและให้การรักษาผู้ป่วยไปก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาล เป็นสำคัญ โดยให้แจ้งผู้ป่วยทราบล่วงหน้าว่าไม่มีรังสีแพทย์ปฏิบัติงาน 4. ในระยะยาว คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษา คำพิพากษา คำเบิกความ พยานเอกสาร แล รายละเอียดทั้งหมดของคดี รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ <p>หลังจากแพทยสภาออกแถลงการณ์ดังกล่าว ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงแพทยสภา ลงวันที่ 8 เมษายน สนับสนุนแถลงการณ์ของแพทยสภา และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และพร้อมจะร่วมศึกษาหาแนวทางแก้ไขและแนวทางปฏิบัติในภาวะที่มีความขาดแคลนรังสีแพทย์และบุคลากรทางด้านรังสี โดยทั้งหมดคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ</p>
<p>มติชน(9เม.ย.59)</p>	<p>สิทธิทันตกรรมประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายมนัส โกศล ประธาน คปค. เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ประกันตนที่สนับสนุน 10,000 รายชื่อ ต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (10เม.ย.59)</p>	<p>ม.ล.ปทุมทริก สมิตี ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรียกร้องให้ปฏิรูปสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม ก่อน 1 พ.ค. เป็นของชวัญวันแรงงานแห่งชาติ และขอเพิ่มวงเงินทำฟัน 1,200 บาทต่อครั้ง</p> <p>- ด้าน นางชอลักษณ์ แก้วพวง ผอ.สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สปส. กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสะดวกกับทั้งผู้ประกันตนและสถานพยาบาลที่เข้าร่วม ซึ่งต้องจัดระบบการเบิกจ่ายเงินให้มีความรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการยื่นเบิกค่าทำฟันของสถานพยาบาล ส่วนเรื่องการเพิ่มวงเงิน ต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือไม่ นอกจากนี้อาจต้องนำระบบของ สปสช. มาประกอบการพิจารณา</p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องจากผู้ประกันตน เข้าบอร์ด สปส. ส่วนที่เรียกร้องขอเพิ่มเพดานทำฟันจากปีละ 600 บาท เป็น 1,200 บาทนั้น บอร์ดคงไม่สามารถมีมติตามที่เรียกร้องได้ เนื่องจากเป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการการแพทย์ โดยต้องดูศักยภาพของกองทุนด้วย</p> <p>นายนิคม สองศรี เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากจะต้องมีการเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนเพิ่ม และรับรองว่าจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่เพิ่มขึ้น หรือเทียบเท่าสิทธิอื่น ๆ ผู้ประกันตนไม่น่ามีปัญหา เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีเครื่องยืนยันว่า สปส. จะลดความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนได้ ยกตัวอย่างเรื่องทำฟัน ที่แม้แต่ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ยังได้รับสิทธิการรักษาทันตกรรมที่ครอบคลุมหมด และเห็นว่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพิเศษ น่าจะปฏิรูปประกันสังคมได้ จึงอยากขอร้องรัฐบาล ขอร้องนายกรัฐมนตรี เห็นใจผู้ประกันตน คนทำงานด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ (11 เม.ย.59)</p>	<p>ชื่นชมรพ.เลิดสิน-สถาบันโรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอจดหมาย จากคุณยศพร กฤตโยภาส ชื่นชมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเภสัชกร พนักงานการเงิน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของรพ.เลิดสิน และชื่นชมแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกตรวจอายุรกรรม นพ.ศรชัย วีรมโนมัย หัวหน้าพยาบาล คุณทิพรวารรณ ทักษาศาสตร์ แผนกตรวจตา นพ.จุลเวช กาญจนเจตน์ หัวหน้าพยาบาล คุณสุพิชร์ และ คุณรุ่งรัชฎากร รวมทั้งพยาบาลและแพทย์ทุกท่าน แผนกเจาะเลือด นายประสงค์ หวังเจริญทรัพย์ และบุคลากรแพทย์ทุกท่าน</p> <p>-สำหรับสถาบันโรคผิวหนัง ขอชื่นชม นพ.จิโรจ สินธวานนท์ รวมทั้งนายแพทย์ หัวหน้าพยาบาล และบุคลากรแพทย์ทุกท่าน คุณกิตติมา วงศ์ทองคำ และ คุณฉันทนา แสงจันทร์ ห้องเวชระเบียน และเวชสถิติ</p>
<p>ไทยรัฐ กรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก ข่าวไทย (9เม.ย.59) สยามรัฐ New)108 (11 เม.ย.59)</p>	<p>ประกาศเพิ่ม 6 โรคติดต่ออันตราย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ประชุมได้กำหนดโรคติดต่ออันตรายที่จำเป็นต้องเฝ้าระวัง เพิ่มจาก 6 โรค เป็น 12 โรค คือ โรคติดเชื้อไวรัส มาร์บวร์ก โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ไข้ลาสซา ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก และไข้เวสต์ไนล์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศว่าจะต้องเฝ้าระวังเพราะอาจมีการระบาดข้ามประเทศได้ นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มจาก 34 โรคเป็น 57 โรค</p> <p>สำหรับร่างประกาศ สธ.ที่มีการประกาศเพิ่ม 4 ฉบับ คือ 1.ร่างประกาศฯ เรื่องด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ.... 2.ร่างประกาศฯ เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.... 3.ร่างประกาศฯ เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง พ.ศ.... และ 4.ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ....</p> <p>โดยร่างประกาศ 3 ฉบับแรก สามารถลงนามได้หลังจากรวบรวมวาระการประชุมแล้วเสร็จ แต่ฉบับที่ 4 จะต้องมีการนำไปอภิปรายอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการออกแนวทางการรายงานโรคอันตรายและโรคที่ต้องเฝ้าระวังต่อไป โดยสาระสำคัญของการออกร่างทั้ง 4 ฉบับก็เพื่อเป็นการป้องกันและสามารถตรวจควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (9เม.ย.59)</p>	<p>วัคซีนไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอบทความ เปิดตัว "วัคซีนไข้เลือดออก" เข็มแรกของโลก จากการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทย คือ ศ.นพ. ณัฐ ภมรประวัตติ อติตอติการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.สุธิย กส้าน ที่เริ่มต้นโดยทำให้เชื้อเด็งกี่อ่อนฤทธิ์ลงเพื่อทำเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสเด็งกี่ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ และมีการนำงานวิจัยของ ศ.นพ.ณัฐไปพัฒนาต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จนกระทั่งประสบความสำเร็จในปี 2552</p> <p>ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า ไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศของเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนไข้เลือดออกต้นแบบ โดยเป็นการวิจัยร่วมของ 5 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลก สอดคล้องกับ เจนเน็ท พี.โลเรโต การ์ริน รมว.สาธารณสุขของฟิลิปปินส์ ที่กล่าวถึงการตัดสินใจทุ่มงบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไปของฟิลิปปินส์จำนวน 1 ล้านคน โดยได้เปิดตัวโครงการพร้อมทั้งฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเข็มแรกของโลกไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย.</p> <p>สำหรับวัคซีนไข้เลือดออกชื่อว่า “เด็นวาเซีย” (Dengvaxia) ผลิตโดยบริษัท ซาโนฟิ ปลาสเตอร์ ของฝรั่งเศส โดยนำเทคโนโลยีจากการวิจัยร่วม 5 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ในอาสาสมัครกว่า 20,000 ราย และการทดลองในอีก 5 ประเทศในละตินอเมริกา ในอาสาสมัครจำนวนเท่าๆ กัน สามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ถึง 4 สายพันธุ์ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี 2020 จะลดอัตราการตายจากโรคไข้เลือดออกลงให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลงให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 25%</p>
ไทยรัฐ (11เม.ย.59)	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในปีนี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 ราย</p>
ไทยรัฐ แนวน้ำ (9เม.ย.59)	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคเรื้อนในภาพรวมของไทยมีปริมาณลดลง แต่ก็ยังมีพื้นที่น่าเป็นห่วงคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2559 สธ.ได้เตรียมการควบคุมโรคเรื้อนทั้งประเทศ โดยจะให้คำตอบแทนกับผู้ที่ให้ความร่วมมือ ทั้งผู้ที่นำคนที่สงสัยป่วยโรคเรื้อนไปตรวจและพบว่าเป็นโรคเรื้อน และตัวผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นโรคเรื้อนจริงและกินยาครบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจว่าโรคเรื้อนว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายได้ แต่ก็ช่วยกันควบคุมได้ ทั้งนี้ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนมากที่สุด คือ จ.นราธิวาส พบผู้ป่วยรายใหม่เกือบทุกอำเภอ รองลงมาเป็น จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา</p>
ไทยโพสต์ (11เม.ย.59)	<p>สารฟอกขาวในตะเกียบใช้แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนระวังสารฟอกขาวในตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง ถ้าสังเกตมีสีขาวจัด กลิ่นฉุน ไม่ควรใช้ คนแพ้ง่ายเสี่ยงโรคหืด แน่นหน้าอก คันคอ เป็นผื่น แผลพุพอง โดยการสูดมตรวจหาสารฟอกขาวในตะเกียบไม้ ยังไม่พบเกินมาตรฐาน แต่จะตรวจซ้ำอีกในเดือนเม.ย.นี้</p>
บ้านเมือง คมชัดลึก (11เม.ย.59)	<p>ป้องกันการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อริสรา สุขวัจน์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มศว กล่าวถึง การศึกษาบทบาทของพ่อแม่ในการป้องกันการสูบบุหรี่ของลูกวัยรุ่น สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และ สสส. พบว่าการตั้งเตือนของพ่อแม่มีผลต่อการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่น พ่อแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ สามารถช่วยให้ลูกวัยรุ่นสูบบุหรี่น้อยลง 3 เท่า</p>
เดลินิวส์ (10เม.ย.59)	<p>แพทย์ห่วงโรคอ้วนทำป่วยเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กำธร ยลสุริยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ห่วงภาวะอ้วน จะทำให้เป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมา มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดการณ์ว่าปัจจุบันต้นทุนรวมต่อสังคมของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีมูลค่าสูงกว่า 12,142 ล้านบาท รพ.สงขลานครินทร์ได้จัดตั้งทีมดูแลส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคอ้วน ปัจจุบันมีผู้มารับคำปรึกษาประมาณ 300 รายต่อปี และรักษาโดยการผ่าตัดไปแล้วกว่า 100 ราย การรักษาโรคอ้วนนั้นจะต้องเริ่มจากการลดน้ำหนักด้วยตนเองเป็นลำดับแรกอย่างน้อย 6 เดือน ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นหลัก ไม่แนะนำให้หักโหมลดน้ำหนักหรือใช้ยาลดความอ้วนเด็ดขาด แพทย์จะติดตามผลเป็นระยะ หากยังไม่สำเร็จอาจจะพิจารณาใช้การผ่าตัดรักษาด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง (11เม.ย.59)	<p>โรคต่อหิน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะสกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจในปี 2549-2550 โดยโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ในประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 15,000 คน ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกทม. พบว่ามีความชุกของต่อหินประมาณ 4% ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้</p> <p>ม.ขอนแก่น ได้จัดงานสัปดาห์ต่อหินโลกประจำปี 2559 มีกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ การตรวจคัดกรองโรคตาในเด็ก การแนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคตา ซึ่งทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>
เดลินิวส์ (10เม.ย.59)	<p>ปลาทับทิมฉีดฟอร์มาลิน</p> <p>-เสนอข่าว นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ประกอบการเลี้ยงปลาทับทิมบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนบางราย ได้ฉีดฟอร์มาลินเข้าไปในตัวปลาทับทิมที่จับมาจำหน่าย เพื่อรักษาความสดของปลา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สคบ.เข้าไปตรวจสอบ หากพบว่าเป็นจริง ถือว่ามีความผิดร้ายแรงและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังทำลายตลาดปลาทับทิม หรือไม่ให้ผู้บริโภคกินปลาทับทิม แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตในพื้นที่ที่น่าสงสัยเท่านั้น และได้สั่งทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยป้องปรามไม่ให้ผู้เลี้ยงปลาทำเรื่องดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ สคบ.ได้เข้มงวดการตรวจสอบการใช้สารฟอร์มาลินกับอาหาร โดยเมื่อปลายปี 57 เจ้าหน้าที่ สคบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล หลังจากมีรายงานว่าผู้ประกอบการบางรายได้นำสารฟอร์มาลินมาผลิตเป็นน้ำแข็งสำหรับแช่อาหารทะเล โดยตาม พ.ร.บ.อาหาร ของ อย. จัดให้ฟอร์มาลินเป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารนั้น เป็นห่วงเรื่องของอาหารทะเลมากที่สุด เพราะที่ผ่านมาได้ตรวจสอบพบแล้วหลายราย สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ห่างไกลทะเล หากตรวจพบจะมีความผิดทันที และสคบ.จะส่งเรื่องส่งศาลฟ้องดำเนินคดีทันที</p>
ข่าวสด (10เม.ย.59)	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.แพร่ เผยสถานการณ์โรคไขเลือดออกในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 มี.ค. พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก 30 ราย ใน 6 อำเภอ ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดกิจกรรม "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ทุกพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ด้วยมาตรการ 5 ส. 3 เก็บ นอกจากนี้ ยังให้อปท.พ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ เมื่อรับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไขเลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในบ้านผู้ป่วย รอบบ้านผู้ป่วย รัศมี 100 เมตร อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายใน 7 วัน ควรจัดหาเครื่องพ่นแบบฝอยละออง ULV ไว้ประจำพื้นที่</p>
คมชัดลึก (10เม.ย.59)	<p>'แดง จิตกร' นักร้องลูกทุ่งชื่อดังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี ได้โพสต์คลิป "แดง จิตกร" นักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงมนต์รัก ดจว. ร้องเพลงดังในอดีต โดยระบุว่า "แดง จิตกร ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เงินจากการร้องเพลงหมดไปกับการรักษา วิจารณ์แฟนเพลง ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ เพื่อนพี่น้องนักร้องในวงการช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา"</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ (9เม.ย.59)	<p>คดีฆ่ายัดศพในกระเป๋าดินทาง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีพบศพ นายอุเทน เซอริง อายุ 46 ปี ถูกยัดกระเป๋าดินทางทั้งในคลองโอง่าง ใกล้แยกสำราญราษฎร์ กทม. หลังพบมีการก๊อบโกยยาเสพติดดอง แต่ถูกยาเกิดปรี๊ดแตกจนเสียชีวิต ว่า ผู้ต้องหาหนีออกนอกประเทศแล้ว มีผู้ร่วมขบวนการ 8 คน โดยใช้ไทยเป็นฐานกระจายยาเสพติดข้ามชาติ พบเป็นกรณีแรกที่ชาวเอเชียใช้วิธีก๊อบโกยยาเสพติดแบบแอฟริกา ส่วนการล่าเหยื่อยาเสพติดนั้น น่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม ขณะนี้ได้ประสานกับ สอ. ในการตรวจสอบหาสารตั้งต้นที่ผลิตยาเสพติดแล้ว</p>
มติชน	<p>เปิดเผยโครงสร้างชิคาไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยของสถาบันศึกษาโรคติดเชื้อ วิทยามุมคุ้มกันและการอักเสบ ของมหาวิทยาลัยเพอร์ดู ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยและสามารถจำลองโครงสร้างของเชื้อไวรัสชิคาออกมาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยทีมวิจัยพบว่า โครงสร้างของชิคาไวรัสคล้ายคลึงอย่างมากกับโครงสร้างของเชื้อไวรัสในกลุ่มฟลาวีไวรัส ซึ่งรวมถึงไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไขเลือดออก, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้เหลือง โดยมีความคล้ายคลึงกับไวรัสไขเลือดออกหรือเต็งกี มากที่สุด ซึ่งการค้นพบนี้ ช่วยให้โอกาสพัฒนาการรักษาหรือวัคซีนป้องกันทำได้ง่ายและเร็วขึ้น</p>